



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากเบอร์ลิน

(Weekly News from Berlin)

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน

31 มกราคม 2563

ข่าวภายในประเทศ และข่าวเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจของประเทศเยอรมนี ดีขึ้นเล็กน้อย

รัฐบาลเยอรมนีเห็นว่า ในเวลานี้เศรษฐกิจของประเทศ เริ่มกลับมาดีขึ้นเล็กน้อย โดยกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงาน ได้แถลงในรายงานประจำปี โดยได้คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของประเทศในปีนี้จะขยายตัวขึ้นร้อยละ 1.1 หรือ 1.2 โดยในการคาดการณ์ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา ยังคาดการณ์ไว้ว่าการขยายตัวเพียงร้อยละ 1.0 โดยกระทรวงฯ ยังได้คาดการณ์อีกว่า ในปี 2021 เศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นร้อยละ 1.5 เลยทีเดียว ซึ่งตัวเลขค่าประเมินอย่างเป็นทางการ จะแจ้งให้ทราบหลังจากรายงานได้ผ่านการรับรองจากรัฐบาล โดยเหตุผลที่เศรษฐกิจของประเทศในปีที่ผ่านมา มีการขยายตัวขึ้นนั้น เหตุผลหลัก ก็มาจากที่ในปีที่ผ่านมา มีวันทำการมากกว่าปกติ และมีวันหยุดราชการน้อย กระทรวงเศรษฐกิจฯ ยังเห็นสัญญาณว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เริ่มกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง โดยการแยกตัวของสหราชอาณาจักร (Brexit) ดำเนินไปตามขั้นตอน ไม่ส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นเหมือนกับช่วงแรกๆ ที่ยังไม่มีความชัดเจน อีกทั้งปัญหาสงครามการค้าระหว่าง สหรัฐฯ และจีน ก็กำลังดำเนินมาในขั้นตอนการเจรจา หรือเป็นสัญญาณที่ดีต่อตลาดมาก ในเวลาเดียวกัน การว่าจ้างงานในประเทศเยอรมันก็ยังคงสูงมาก และยังมีความต้องการแรงงานคุณภาพอีกเป็นจำนวนมากอยู่ โดยในปี 2019 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ มีการขยายตัวขึ้นเพียงร้อยละ 0.6 เท่านั้น และรอดตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย



นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด



ไปแบบเฉียดฉิว เป็นเหตุให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บภาษี ที่เป็นผู้ให้คำปรึกษากับรัฐบาลด้านภาษี ได้คำนวณไว้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมาว่า จนถึงปี 2023 รัฐบาลเยอรมัน มีแนวโน้มที่จะสามารถเก็บภาษีได้น้อยลง โดยประมาณ 7.1 พันล้านยูโร

จาก Handelsblatt 31 มกราคม 2563

Office of Commercial Affairs - Royal Thai Embassy
Petzowerstr. 1, 14109 Berlin, Germany
email - thaicom.berlin@t-online.de

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด